



เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 อนุมัติงบการเงินประจำปีบัญชี 2566

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ได้จัดทำงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน) ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 กำหนดให้สหกรณ์มีหน้าที่จะต้องจัดทำงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรับรองงบการเงินประจำปีบัญชี 2566 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีบัญชี 2566

มติที่ประชุม

หนังสือรับรองของสหกรณ์

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรียน นางสาวยุวดี มหาศักดิ์พันธ์

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของ **สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด** สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ **สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด** โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามระเบียบที่นายสหกรณ์กำหนดหรือไม่

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำให้มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมายของสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบ และคิดว่าควรจะเป็น ดังต่อไปนี้

1. งบการเงิน

- 1.1 ตามข้อตกลงในการรับงานตรวจสอบวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
- 1.2 งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้นการแสดงผลการและข้อมูลต่างๆ
- 1.3 ข้อสมมติที่สำคัญที่สหกรณ์ใช้ในการประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผล
- 1.4 รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน เช่น รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝากหรือข้อจำกัดการใช้เงินกู้ สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
- 1.5 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนดให้ปรับปรุงหรือเปิดเผยได้ปรับปรุงหรือเปิดเผยแล้ว
- 1.6 ผลของการไม่แก้ไขข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงไม่มีสาระสำคัญ ข้อสังเกต ทั้งต่อเฉพาะรายการหรือโดยรวมต่องบการเงิน รายการของข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ไม่แก้ไขได้จัดทำเป็นเอกสารแนบของหนังสือรับรองนี้

- 1.7 ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของคณะกรรมการดำเนินการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผู้ซึ่งมีหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน
- 1.8 สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีภาระผูกพันหรือข้อผูกมัดใดๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- 1.9 สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้นในภายหน้าไว้ อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์ ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- 1.10 นอกจากเรื่องที่อยู่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่ปรากฏข้อเท็จจริง ใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำคัญ ซึ่งต้องนำมาปรับปรุงงบการเงิน หรือเปิดเผยในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินอีก

2. การให้ข้อมูล

ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ

- 2.1 บันทึกรายการทุกรายการในบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชีและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- 2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการและรายงานการประชุมใหญ่
- 2.3 ข้อมูลอื่นที่ท่านขอจากข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
- 2.4 เข้าถึงบุคคลในสหกรณ์ที่ท่านระบุว่าจำเป็นในการได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีอย่างไม่จำกัด
- 2.5 สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมดซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อ งบการเงิน นอกจากนี้สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับ ดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงิน
- 2.6 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตที่มีผลต่อการแสดงงบ การเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
- 2.7 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทุกอย่าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือสงสัยว่าจะทุจริตที่สหกรณ์ทราบและที่มี ผลกระทบต่อสหกรณ์โดยเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดำเนินการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ที่มีบทบาทสำคัญ เกี่ยวกับการควบคุมภายในหรือบุคคลอื่น ซึ่งการทุจริตมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงิน

- 2.8 สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง ซึ่งควรได้นำมาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งสำรองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมาน ชีระรัตน์สุนทร)

รองประธานกรรมการคนที่ 2

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ



ลายมือชื่อ.....

(นางดวงพร ศรีแก้ววรรณ)

ผู้จัดการ

รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

1. เงินฝากสหกรณ์อื่น

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 สหกรณ์ฯ มีเงินฝากสหกรณ์อื่นจำนวน 191,508,885.62 บาท (คิดเป็นร้อยละ 16.68 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น) เนื่องจากจำนวนเงินมีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบรายการดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากสหกรณ์อื่น โดยกำหนดแนวการสอบบัญชีในการตรวจสอบ สุ่มทดสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีกับสมุดบัญชีขั้นต้นและสมุดบัญชีขั้นปลาย มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและส่งหนังสือยืนยันยอดเงินฝากสหกรณ์อื่นทุกบัญชีและใช้ดุลยพินิจในการวิเคราะห์ฐานะการเงินของสหกรณ์ผู้รับฝากเงินเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีความมั่นคงเพียงพอ

2. ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 เงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 สหกรณ์ฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้น จำนวน 95,397,860.65 บาท และเงินให้กู้ยืมระยะยาว จำนวน 762,624,736.28 บาท รวมเป็นเงิน 858,022,596.93 บาท (คิดเป็นร้อยละ 74.71 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น) ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากจำนวนเงินมีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบรายการดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ทำการประเมินความเสี่ยง และกิจกรรมการควบคุมเกี่ยวกับธุรกิจสินเชื่อและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบ ว่าได้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ การทดสอบการควบคุมภายในประกอบด้วย การสอบทานระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก สังเกตการณ์และสอบถามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบค่าของกู้ คุณสมบัติผู้กู้วงเงินกู้ ผู้ค้ำประกัน สอบถามรายงานการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติเงินให้กู้ แต่ละประเภทว่าเป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด

ข้าพเจ้าได้ส่งหนังสือยืนยันหนี้กับสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้คงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ทุกราย ได้รับหนังสือยืนยันยอดตอบกลับมา จำนวน 644 ราย เป็นเงิน 656,266,090.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.01 เพื่อยืนยันยอดคงเหลือตามบัญชีในวันเดียวกัน โดยตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินกู้และการรับชำระหนี้เงินกู้ รวมทั้งได้เปรียบเทียบยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 ระหว่างรายละเอียดของลูกหนี้เงินกู้ทุกประเภทกับยอดคงเหลือตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5

3. เงินรับฝาก

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 รายการเงินรับฝาก ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 สหกรณ์ฯ มีเงินรับฝากทั้งสิ้นจำนวน 372,173,898.72 บาท (คิดเป็นร้อยละ 32.41 ของหนี้สินและทุนสหกรณ์ทั้งสิ้น) ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากทุนส่วนใหญ่มาจากเงินรับฝากและการรับฝากเงินต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบยอดคงเหลือด้วยการสุ่มรายการเคลื่อนไหวทางการบัญชี ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี ส่งหนังสือยืนยันยอดคงเหลือให้สมาชิกและสหกรณ์อื่นทุกรายที่มีเงินฝากกับสหกรณ์ สุ่มทดสอบการคำนวณดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก ทดสอบระบบควบคุมภายในด้านการเงินรับฝาก และสอบทานระเบียบว่าด้วยเงินรับฝากของสหกรณ์ รวมทั้งเปรียบเทียบยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 ระหว่างรายละเอียดของเงินรับฝากทุกประเภทกับยอดคงเหลือ

4. การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้

ตามที่ได้แสดงในงบกำไรขาดทุน สหกรณ์มีรายได้ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 52,899,338.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.51 ของรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน เนื่องจากจำนวนเงินมีสาระสำคัญ และเกิดจากสัญญาเงินกู้ยืมแต่ละประเภทที่มีเงื่อนไข การคำนวณดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบรายการดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ และระบบการควบคุมภายในด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณดอกเบี้ยรับเงินกู้ นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบสัญญาเงินกู้ว่ามีกรรับรู้รายได้ดอกเบี้ยให้กู้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาและสอดคล้องกับนโยบายการบัญชีที่สหกรณ์ใช้ และตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ต้องการเงิน

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงิน ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการจัดทำงบการเงิน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสหกรณ์ในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์บัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณ์หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะส่งผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าทำตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของสหกรณ์
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
- สรุปร่วมเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของสหกรณ์ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า

มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้อง
ในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า
ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่า
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ
รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะ
มีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว



(นางสาวยุวดี มหาศักดิ์พันธ์)

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

234 หมู่ 4 ตำบลท่าซึก

อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

สินทรัพย์	หมายเหตุ	ปี 2566	ปี 2565
		บาท	บาท
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2	20,988,718.85	17,749,361.55
เงินฝากสหกรณ์อื่น	3	191,508,885.62	174,393,693.02
เงินลงทุนระยะสั้น	4	12,000,000.00	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	5	95,397,860.65	85,975,568.10
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ		836,512.82	626,646.16
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6	1,401,237.97	1,342,639.94
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		322,133,215.91	280,087,908.77
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนระยะยาว	4	63,016,490.00	46,014,910.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	5	762,624,736.28	750,971,796.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	7	688,151.25	90,623.55
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	8	0.00	7,298.63
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		826,329,377.53	797,084,628.18
รวมสินทรัพย์		1,148,462,593.44	1,077,172,536.95

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

	หมายเหตุ	ปี 2566 บาท	ปี 2565 บาท
หนี้สินและทุนของสหกรณ์			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินรับฝาก	9	372,173,898.72	360,686,299.52
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	10	3,419,763.55	5,576,693.73
รวมหนี้สินหมุนเวียน		375,593,662.27	366,262,993.25
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	11	4,024,365.60	3,246,365.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		4,024,365.60	3,246,365.00
รวมหนี้สิน		379,618,027.87	369,509,358.25
ทุนของสหกรณ์			
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)			
หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว		608,054,500.00	561,102,320.00
ทุนสำรอง		62,997,194.12	56,031,325.99
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ	12	48,586,033.01	44,099,002.58
กำไร(ขาดทุน)สุทธิประจำปี		49,206,838.44	46,430,530.13
รวมทุนของสหกรณ์		768,844,565.57	707,663,178.70
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์		1,148,462,593.44	1,077,172,536.95

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ).....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมาน ชีระรัตนสุนทร)

รองประธานกรรมการคนที่ 2

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายอนันต์เดช ศรีราพร)

เลขานุการ

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

	ปี 2566		ปี 2565	
	บาท	%	บาท	%
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน				
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้	52,899,338.83	86.51	51,841,657.72	87.76
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อื่น	6,102,879.55	9.98	5,470,430.63	9.26
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน	2,144,139.58	3.51	1,759,712.38	2.98
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน	61,146,357.96	100.00	59,071,800.73	100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย				
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	8,079,017.19	13.21	7,968,589.11	13.49
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น	19,139.91	0.03	27,568.49	0.05
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	8,098,157.10	13.24	7,996,157.60	13.54
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน	53,048,200.86	86.76	51,075,643.13	86.46
บวก รายได้อื่น				
รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	8,100.00	0.01	9,400.00	0.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจากการถอนเงินรับฝาก	425.00	0.00	489.98	0.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินกู้พิเศษ	16,010.00	0.03	4,537.00	0.01
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	28,000.13	0.05	27,976.00	0.05
เงินรางวัลสลากต่าง ๆ	16,500.00	0.03	72,400.00	0.12
รายได้ค่าประสานงานบริษัทประกัน	638,301.82	1.04	313,355.35	0.53
รายได้อื่น ๆ	45,892.50	0.07	32,433.80	0.05
รวมรายได้อื่น	753,229.45	1.23	460,592.13	0.78
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่				
เงินเดือน	2,216,777.42	3.63	2,628,400.00	4.45
ค่าล่วงเวลา	15,283.13	0.02	36,084.84	0.06
เงินตอบแทนประจำตำแหน่ง	24,000.00	0.04	36,000.00	0.06
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,547.00	0.00	950.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	40,332.00	0.07	33,000.00	0.06
ค่าสวัสดิการรักษายาพยาบาล	22,430.00	0.04	19,968.00	0.03

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

	ปี 2566		ปี 2565	
	บาท	%	บาท	%
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ (ต่อ)				
ค่าเบี้ยประกันภัยเจ้าหน้าที่	1,937.62	0.00	1,925.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะ-ที่พัก(เจ้าหน้าที่)	292.00	0.00	0.00	0.00
ค่าชดเชยและเงินบำเหน็จเจ้าหน้าที่	406,000.60	0.66	530,470.00	0.90
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่	2,728,599.77	4.46	3,286,797.84	5.56
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารและอุปกรณ์				
ค่าซ่อมแซม-ค่าบำรุงรักษาสินทรัพย์	12,500.00	0.02	1,900.00	0.00
ค่าดูแลโปรแกรมรายปี	28,500.00	0.05	24,000.00	0.04
ค่าพัฒนาระบบงานสหกรณ์	900.00	0.00	20,000.00	0.04
ค่าเช่าพื้นที่ Server (สำหรับเว็บไซต์)	9,996.56	0.02	10,000.00	0.02
ค่าเสื่อมราคา	36,472.30	0.06	47,110.16	0.08
ค่าประกันภัยทรัพย์สิน	887.01	0.00	739.21	0.00
ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์	7,298.63	0.01	8,000.00	0.01
ค่าจ้างเหมาบริการ	10,835.50	0.02	6,936.00	0.01
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารและอุปกรณ์	107,390.00	0.18	118,685.37	0.20
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก				
ค่าเบี้ยประกันภัยสมาชิก	69,936.23	0.11	66,236.65	0.11
ค่าวัสดุของที่ระลึก	0.00	0.00	51,521.54	0.09
ค่าสมนาคุณ	339,559.00	0.56	386,440.00	0.65
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก	409,495.23	0.67	504,198.19	0.85
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น				
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	65,367.80	0.11	61,717.00	0.10
ค่าตอบแทนกรรมการ	0.00	0.00	22,170.97	0.04
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	36,000.00	0.06	36,000.00	0.06
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	65,000.00	0.11	55,000.00	0.09
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	4,945.00	0.01	4,595.00	0.01
ค่าเบี้ยประชุม	201,200.00	0.33	194,100.00	0.33

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

	ปี 2566		ปี 2565	
	บาท	%	บาท	%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น (ต่อ)				
ค่าสาธารณูปโภค	42,607.28	0.07	33,328.12	0.06
ค่าวัสดุสำนักงาน	80,604.10	0.13	76,093.78	0.13
ค่าแบบพิมพ์	21,113.27	0.03	20,082.00	0.04
ค่าธรรมเนียม	19,124.00	0.03	25,920.20	0.05
ค่าถ่ายเอกสาร	32,064.38	0.05	25,559.91	0.04
ค่ารับรอง	6,119.00	0.01	6,327.00	0.01
ค่าบำรุงชมรมต่าง ๆ	0.00	0.00	1,390.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะ-ที่พัก	420.00	0.00	1,408.00	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัยกรรมการ	8,427.26	0.01	8,344.75	0.02
ค่าใช้จ่ายติดตามหนี้	3,563.00	0.01	1,191.00	0.00
ค่าใช้จ่ายการประชุมสัมพันธ	10,443.20	0.02	8,000.00	0.01
ค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานของกรรมการ	93,300.00	0.15	76,500.00	0.13
ค่าใช้จ่ายในการหยั่งเสียงเลือกตั้ง	580,567.58	0.95	507,236.00	0.86
ค่าพิชิตงเสาเอก	9,350.00	0.02	0.00	0.00
โครงการตัวแทนหน่วยงาน	48,000.00	0.08	30,000.00	0.05
โครงการสำรวจความพึงพอใจ	6,015.00	0.01	0.00	0.00
โครงการสร้างเสริมสุขภาพ	13,527.00	0.02	0.00	0.00
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์	0.00	0.00	1.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,349.00	0.00	1,059.00	0.00
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	1,349,106.87	2.21	1,196,023.73	2.03
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งสิ้น	4,594,591.87	7.52	5,105,705.13	8.64
กำไรสุทธิ	49,206,838.44	80.47	46,430,530.13	78.60

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

	ปี 2566	ปี 2565
	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	49,206,838.44	46,430,530.13
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดสุทธิ จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์	36,472.30	47,110.16
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์	0.00	1.00
ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์	7,298.63	8,000.00
เงินชดเชยและเงินบำนาญเจ้าหน้าที่	406,000.60	530,470.00
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี	49,567.57	44,269.37
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี	16,739.73	14,739.73
รายได้รับล่วงหน้าตัดบัญชี	(4,100.00)	0.00
ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากค้างจ่าย	312,380.94	302,404.92
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	85,516.70	63,133.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	14,439.66	5,170.44
เงินประกันสังคมค้างจ่าย	7,500.00	9,000.00
รายได้ค้างรับ	(66,775.05)	(84,236.23)
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ค้างรับ	(836,512.82)	(626,646.16)
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	(24,005.42)	(3,347.50)
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ค้างรับ	(556,989.74)	(661,185.57)
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนค้างรับ	(416,069.59)	(207,824.66)
ค่าแบบพิมพ์ที่ใช้ไป	21,113.27	20,082.00
ค่าวัสดุของที่ระลึก	0.00	51,521.54
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน	48,259,415.22	45,943,192.20
สินทรัพย์ดำเนินงาน		
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	(4,274,880.00)	(3,207,900.00)
เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	3,567,401.18	4,151,418.82
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ	(195,214,500.00)	(137,168,400.00)
เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้สามัญ	176,035,167.71	125,494,901.72

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

	ปี 2566	ปี 2565
	บาท	บาท
สินทรัพย์ดำเนินงาน (ต่อ)		
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้พิเศษ	(183,391,800.00)	(169,300,300.00)
เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้พิเศษ	180,650,912.32	156,487,191.04
เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้สวัสดิการ	20,400.00	27,400.00
เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้สหสาขา	1,532,065.96	356,549.48
เงินสดจ่ายซื้อแบบพิมพ์	(37,450.00)	(24,460.00)
เงินสดจ่ายซื้อวัสดุของที่ระลึก	0.00	(47,000.00)
เงินสดจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	(47,893.93)	(49,567.57)
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	(18,243.17)	(16,739.73)
เงินสดรับรายได้ค้างรับ	84,236.23	12,265.20
เงินสดรับรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ	626,646.16	598,675.59
เงินสดรับรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	3,347.50	8,969.57
เงินสดรับรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ค้างรับ	665,999.91	838,087.26
เงินสดรับรายได้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนค้างรับ	207,824.66	202,912.33
หนี้สินดำเนินงาน		
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(63,133.03)	(59,115.21)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย	(332,405.93)	(2,393,674.18)
เงินสดจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	(5,170.44)	(4,558.34)
เงินสดจ่ายเงินประกันสังคมค้างจ่าย	(9,000.00)	(3,750.00)
เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน	9,225,082.85	2,969,318.45
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน	(9,226,002.73)	(2,978,338.00)
เงินสดจ่ายหุ้นรอจ่ายคืน	(3,957,038.20)	(251,800.00)
เงินสดรับเงินมัดจำ	7,000.00	3,500.00
เงินสดจ่ายเงินมัดจำ	(6,500.00)	(3,500.00)
เงินสดรับรายได้รับล่วงหน้า	7,030.00	4,100.00
เงินสดรับเงินประกันเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง	0.00	37,000.00
เงินสดจ่ายเงินประกันเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง	(37,000.00)	0.00
เงินสดจ่ายเงินชดเชยและบำเหน็จเจ้าหน้าที่	(1,075,320.00)	0.00
เงินสดรับเงินประกันการก่อสร้างอาคารสำนักงาน	788,800.00	0.00
เงินสดจ่ายเงินประกันการก่อสร้างอาคารสำนักงาน	(400,000.00)	0.00
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	23,584,992.27	21,626,378.63

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

	ปี 2566	ปี 2565
	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด	(1,580.00)	(1,450.00)
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้ บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม ครั้งที่ 1/2566	(4,000,000.00)	(5,000,000.00)
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้ บมจ.ไออาร์พีซี ครั้งที่ 1/2566	(5,000,000.00)	0.00
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2566	(5,000,000.00)	0.00
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้ บมจ.เงินติดล้อ ครั้งที่ 4/2566	(5,000,000.00)	0.00
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้ บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา ครั้งที่ 1/2566	(5,000,000.00)	0.00
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ ครั้งที่ 2/2566	(5,000,000.00)	0.00
เงินสดจ่ายสร้างอาคารสำนักงาน	(574,000.00)	0.00
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	(29,575,580.00)	(5,001,450.00)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดรับเงินกู้ยืม	25,021,620.12	39,500,000.00
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม	(25,021,620.12)	(39,500,000.00)
เงินสดรับเงินรับฝาก	943,371,783.00	950,299,820.94
เงินสดจ่ายเงินรับฝาก	(931,884,183.80)	(960,529,436.62)
เงินสดจ่ายค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	(30,000.00)	(30,000.00)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(27,253,634.00)	(25,262,781.00)
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน	(5,737,028.00)	(5,905,526.00)
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	(845,000.00)	(845,000.00)
เงินสดรับทุนเรือนหุ้น	61,591,800.00	57,846,450.00
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น	(11,756,630.00)	(13,541,680.00)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์	(683,232.00)	(413,316.00)
เงินสดจ่ายทุนการศึกษาอบรม	(42,710.76)	(83,065.80)
เงินสดจ่ายทุนช่วยเหลือสมาชิก	(281,381.57)	(71,385.85)
เงินสดจ่ายกองทุนสวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก	(66,478.75)	(53,768.88)
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว	(38,166.49)	0.00
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	26,345,137.63	1,410,310.79
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)	20,354,549.90	18,035,239.42
เงินสด ณ วันต้นปี	192,143,054.57	174,107,815.15
เงินสด ณ วันสิ้นปี	212,497,604.47	192,143,054.57

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

- 1.1 สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
- 1.2 วิธีการรับรู้รายได้
สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามสัดส่วนของเวลา ส่วนจำนวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคูณด้วยจำนวนเงินต้นที่ค้างชำระตามระยะเวลาที่กู้ยืม
- 1.3 การตีราคาเงินลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุน
- 1.4 การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้ และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544
- 1.5 การตีราคาวัสดุคงเหลือ
สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือตามราคาทุน
- 1.6 การบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เสื่อมราคาได้และการคิดค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่นายทะเบียนกำหนด
ค่าใช้จ่ายรายการตัดบัญชีตัดจ่ายเป็นรายปี ระยะเวลา 5 ปี
- 1.7 สหกรณ์กำหนดนโยบายบันทึกรายการอุปกรณ์ที่มีราคาไม่เกิน 5,000.00 บาท และซอฟต์แวร์ที่มีราคาไม่เกิน 20,000.00 บาท/หน่วย เป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
- 1.8 วิธีการรับรู้ค่าใช้จ่าย
ค่าซ่อมบำรุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสำหรับสินทรัพย์รายการย่อย ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายหักจากรายได้
การต่อเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
- 1.9 เงินสดในงบกระแสเงินสด
เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณ์ทุกประเภท
ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ที่นำไปเป็นหลักประกันหนี้สินด้วย

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

	ปี 2566	ปี 2565
	บาท	บาท
เงินสด	28,603.88	24,342.72
เงินฝากธนาคาร		
ออมทรัพย์	20,952,236.47	13,680,187.23
ประจำ	7,878.50	44,831.60
สลากธนาคารออมสิน	0.00	4,000,000.00
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร	<u>20,988,718.85</u>	<u>17,749,361.55</u>

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

3. เงินฝากสหกรณ์อื่น ประกอบด้วย	ปี 2566	ปี 2565
	บาท	บาท
เงินฝากออมทรัพย์		
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด	106,210.89	396,215.41
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จำกัด	11,046.95	10,937.30
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด	5,199,481.99	15,003,778.41
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด	586,829.41	180,245.83
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด	30,000,000.00	25,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำกัด	20,907,451.78	20,294,063.74
สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 2 จำกัด	41,776,091.78	35,389,315.07
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด	10,071,394.65	0.00
รวมเงินฝากออมทรัพย์	108,658,507.45	96,274,555.76
เงินฝากประจำ		
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด	6,070,370.73	21,339,214.14
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด	25,000,000.00	30,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จำกัด	15,780,007.44	25,779,923.12
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	36,000,000.00	1,000,000.00
รวมเงินฝากประจำ	82,850,378.17	78,119,137.26
รวมเงินฝากสหกรณ์อื่น	191,508,885.62	174,393,693.02

เงินฝากสหกรณ์อื่นข้างต้น แยกเป็นเงินฝากประเภทออมทรัพย์ จำนวนเงิน 108,658,507.45 บาท และเงินฝากประจำ จำนวนเงิน 82,850,378.17 บาท

4. เงินลงทุน ประกอบด้วย	ปี 2566	ปี 2565
	บาท	บาท
เงินลงทุนระยะสั้น		
เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด		
หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลีย์คเกอร์ ครั้งที่ 2/2563	2,000,000.00	0.00
หุ้นกู้ บมจ.ราชธานี ลิสซิ่ง ครั้งที่ 7/2563	5,000,000.00	0.00
หุ้นกู้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2563	5,000,000.00	0.00
รวมเงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด	12,000,000.00	0.00
รวมเงินลงทุนระยะสั้น	12,000,000.00	0.00

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

4. เงินลงทุน (ต่อ)	ปี 2566	ปี 2565
	บาท	บาท
เงินลงทุนระยะยาว		
เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด		
หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2563	0.00	2,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ราชธานี ลิสซิ่ง ครั้งที่ 7/2563	0.00	5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2563	5,000,000.00	5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2563	0.00	5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2563	5,000,000.00	5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2563	1,000,000.00	1,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู ครั้งที่ 2/2565	5,000,000.00	5,000,000.00
หุ้นกู้ บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม ครั้งที่ 1/2566	4,000,000.00	0.00
หุ้นกู้ บมจ.ไออาร์พีซี ครั้งที่ 1/2566	5,000,000.00	0.00
หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2566	5,000,000.00	0.00
หุ้นกู้ บมจ.เงินดีดลื้อ ครั้งที่ 4/2566	5,000,000.00	0.00
หุ้นกู้ บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา ครั้งที่ 1/2566	5,000,000.00	0.00
หุ้นกู้ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ ครั้งที่ 2/2566	5,000,000.00	0.00
รวมเงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด	45,000,000.00	28,000,000.00
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด		
หุ้น ชุมชมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด	16,490.00	14,910.00
หุ้น ชุมชมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	18,000,000.00	18,000,000.00
รวมเงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด	18,016,490.00	18,014,910.00
รวมเงินลงทุนระยะยาว	63,016,490.00	46,014,910.00
รวมเงินลงทุน	75,016,490.00	46,014,910.00

5. เงินให้กู้ยืม ประกอบด้วย	ปี 2566		ปี 2565	
	บาท		บาท	
	ระยะสั้น	ระยะยาว	ระยะสั้น	ระยะยาว
เงินให้กู้ยืม - ปกติ				
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	1,469,510.00	0.00	762,031.18	0.00
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	66,125,088.95	587,568,001.35	60,766,590.20	576,287,157.12
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ	25,252,713.28	171,590,313.77	23,900,617.60	170,201,521.77
รวมเงินให้กู้ยืม - ปกติ	92,847,312.23	759,158,315.12	85,429,238.98	746,488,678.89
ลูกหนี้อันอื่นอันมีมูลหนี้ที่เกิดจากการให้เงินกู้				
ลูกหนี้เงินกู้สวัสดิการ	20,400.00	22,890.00	20,400.00	43,290.00
ลูกหนี้เงินกู้พันธมิตร	2,530,148.42	3,443,531.16	525,929.12	4,439,827.11
รวมลูกหนี้อันอื่นอันมีมูลหนี้ที่เกิดจากการให้เงินกู้	2,550,548.42	3,466,421.16	546,329.12	4,483,117.11
รวมเงินให้กู้ยืม	95,397,860.65	762,624,736.28	85,975,568.10	750,971,796.00

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

6. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย	ปี 2566	ปี 2565
	บาท	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	24,005.42	3,347.50
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ	736,309.48	845,319.65
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนค้างรับ	416,069.59	207,824.66
แบบพิมพ์	91,941.33	75,604.60
รายได้ค้างรับ	66,775.05	84,236.23
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	47,893.93	49,567.57
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	18,243.17	76,739.73
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,401,237.97	1,342,639.94
7. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย	ปี 2566	ปี 2565
	บาท	บาท
อาคารระหว่างก่อสร้าง	634,000.00	0.00
อุปกรณ์สำนักงาน	617,852.51	617,852.51
รวม	1,251,852.51	617,852.51
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์สำนักงาน	563,701.26	527,228.96
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	688,151.25	90,623.55
8. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย	ปี 2566	ปี 2565
	บาท	บาท
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)	7,298.63	15,298.63
หัก ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์	7,298.63	8,000.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	0.00	7,298.63
9. เงินรับฝาก ประกอบด้วย	ปี 2566	ปี 2565
	บาท	บาท
เงินรับฝาก - สมาชิก		
เงินรับฝากออมทรัพย์	96,711,783.32	75,040,753.85
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	32,068,005.82	28,318,323.96
เงินรับฝากทวีทรัพย์	201,915,057.66	206,341,529.78
เงินรับฝากทรัพย์ประจักษ์	8,319,500.00	8,488,200.00
รวมเงินรับฝาก - สมาชิก	339,014,346.80	318,188,807.59
เงินรับฝาก - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (โครงการเงินฝากเพื่อการเคหะฯ)		
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	33,159,551.92	42,497,491.93
รวมเงินรับฝาก - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (โครงการเงินฝากเพื่อการเคหะฯ)	33,159,551.92	42,497,491.93
รวมเงินรับฝาก	372,173,898.72	360,686,299.52

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษเป็นเงินรับฝากจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (โครงการเงินฝากเพื่อการเคหะฯ) เดิมฝากเงินในฐานะสมาชิก สมทบและลาออกจากสหกรณ์เนื่องจากนายทะเบียนสหกรณ์เพิกถอนคำสั่งการเป็นสมาชิกสมทบ จ่ายค่าหุ้นคืนเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 แต่ยังคงเงินฝากโครงการเงินฝากเพื่อการเคหะฯ ไว้ และกำหนดแผนการถอนเงินไว้ปีละ 10.00 ล้านบาท ปัจจุบันยังมีสมาชิกที่ใช้บริการ เงินกู้พิเศษโครงการ - เงินฝากเพื่อการเคหะสงเคราะห์

10. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย	ปี 2566	ปี 2565
	บาท	บาท
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย	404,329.77	424,354.76
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	85,516.70	63,133.03
เงินรอจ่ายคืน	657.42	1,577.30
หุ้นรอจ่ายคืน	2,882,990.00	3,957,038.20
เงินมัดจำ(เงินกู้สามัญ/พิเศษ)	500.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	14,439.66	5,170.44
เงินประกันสังคมค้างจ่าย	7,500.00	9,000.00
รายได้รับล่วงหน้า	7,030.00	4,100.00
เงินประกันเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง	0.00	37,000.00
เงินประกันสัญญา	16,800.00	0.00
สำรองค่าชดเชยและเงินบำเหน็จเจ้าหน้าที่รอจ่ายคืน	0.00	1,075,320.00
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,419,763.55	5,576,693.73
11. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย	ปี 2566	ปี 2565
	บาท	บาท
สำรองค่าชดเชยและเงินบำเหน็จเจ้าหน้าที่	3,652,365.60	3,246,365.00
เงินประกันการก่อสร้างอาคารสำนักงาน	372,000.00	0.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	4,024,365.60	3,246,365.00
12. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ ประกอบด้วย	ปี 2566	ปี 2565
	บาท	บาท
ทุนสาธารณประโยชน์	8,620,314.44	9,288,546.44
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	2,013,995.29	1,983,995.29
ทุนการศึกษาอบรม	4,054,453.56	4,069,164.32
ทุนเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ์	3,918,716.40	3,618,716.40
กองทุนช่วยเหลือสมาชิก	0.00	14,192,971.63
กองทุนสวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก	0.00	10,445,608.50
กองทุนสวัสดิการเงินยืมเพื่อช่วยเหลือสมาชิก	0.00	500,000.00
ทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว	29,978,553.32	0.00
รวมทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ	48,586,033.01	44,099,002.58

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

13. ภาระผูกพัน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น ประกอบด้วย

- 1) เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าศาลา วงเงินกู้ 5.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR-1 ต่อปี โดยมีคณะกรรมการดำเนินการและผู้จัดการสหกรณ์เป็นผู้ค้ำประกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ไม่มีหนี้คงเหลือ
- 2) เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา วงเงินกู้ 5.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ อัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินฝากประจำประเภท 12 เดือน สำหรับผู้ฝากทั่วไป +2.75 ต่อปี โดยมีคณะกรรมการดำเนินการและผู้จัดการสหกรณ์เป็นผู้ค้ำประกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ไม่มีหนี้คงเหลือ
- 3) เงินกู้โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าศาลา วงเงินกู้ 50.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR-1.75 ต่อปี โดยมีคณะกรรมการดำเนินการและผู้จัดการสหกรณ์เป็นผู้ค้ำประกัน ระหว่างปีไม่มีการเบิกใช้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ไม่มีหนี้คงเหลือ
- 4) เงินกู้โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา วงเงินกู้ 50.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-2.375 ต่อปี โดยมีคณะกรรมการดำเนินการและผู้จัดการสหกรณ์เป็นผู้ค้ำประกัน ระหว่างปีมีการเบิกใช้ 17.50 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ไม่มีหนี้คงเหลือ

14. การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์

สหกรณ์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยเดือนกันยายน 2566 ในอัตราร้อยละ 15.12 ของยอดเงินฝากทั้งหมดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้สหกรณ์ต้องดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยรายเดือนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของยอดเงินฝากทั้งหมด

รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

เสนอ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 นั้น ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่เห็นใจอื่นไซ้ ตามรายงานของผู้สอบบัญชี ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ข้าพเจ้าขอรายงานผลการตรวจสอบบัญชีในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

1. ข้อสังเกตการตรวจสอบ

1.1 การควบคุมภายใน

1) สหกรณ์มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ประกาศคำสั่ง คำแนะนำ แนวปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2) การแบ่งแยกหน้าที่ของสหกรณ์ สหกรณ์มีการแบ่งแยกหน้าที่ ด้านการเงินการบัญชีอย่างเหมาะสม หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายส่วนใหญ่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย สหกรณ์มีเจ้าหน้าที่จำนวน 5 คนแบ่งเป็น 4 ฝ่าย คือฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายสินเชื่อ

3) สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการจำนวน 15 คน คณะกรรมการมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมายสหกรณ์ประกาศคำสั่ง คำแนะนำแนวปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องพอสมควร

4) การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน

- สหกรณ์มีการกำหนดระเบียบว่าด้วยการรับ - จ่ายและเก็บรักษาเงินขึ้นถือใช้จำนวน 100,000.00 บาท ซึ่งจากการทดสอบรายการรับ - จ่าย การบันทึกบัญชีรวมถึงตรวจนับเงินสดในการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีในวันที่เข้าตรวจสอบระหว่างปี 3 ครั้ง และสิ้นปี 1 ครั้ง พบว่าสหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้

- สหกรณ์นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งพัฒนาโดยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด มาใช้ในการประมวลผลข้อมูลด้านทุนเรือนหุ้นลูกหนี้เงินรับฝากรวมทั้งจัดทำบัญชีแยกประเภทโปรแกรมระบบบัญชีที่ใช้เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณธุรกิจการควบคุมภายในสำหรับการใช้โปรแกรมระบบงานส่วนใหญ่เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล พ.ศ. 2553

- ผลการประเมินคุณภาพสหกรณ์ จากการประเมินคุณภาพสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด ปรากฏว่าสหกรณ์มีชั้นคุณภาพการควบคุมภายในอยู่ในระดับที่ “ดีมาก”

- การจัดทำและนำเสนอการเงิน การบันทึกบัญชีของสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นไปโดยถูกต้องตามข้อเท็จจริงครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วน

1.2 ด้านการดำเนินงานธุรกิจ

สหกรณ์มีการดำเนินงานธุรกิจ 2 ด้าน ปริมาณธุรกิจรวมทั้งสิ้น 1,325,590,903.01 บาท โดยให้สินเชื่อกับสมาชิกจำนวน 382,881,180.00 บาท และเงินรับฝาก จำนวน 942,709,723.01 บาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ จำนวน 49,206,838.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.47 ของรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 2,776,308.31 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.98

2. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน

2.1 ความพอเพียงของเงินลงทุน

สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 1,148,462,593.44 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 71,290,056.49 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.62 ทุนดำเนินงานดังกล่าวมาจากแหล่งเงินทุนภายในของสหกรณ์ จำนวน 1,111,923,137.74 บาท หรือร้อยละ 96.82 ประกอบด้วยทุนของสหกรณ์ จำนวน 768,844,565.57 บาท หรือร้อยละ 66.95 เงินรับฝากจากสมาชิกจำนวน 339,014,346.80 บาท หรือร้อยละ 29.52 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 3,652,365.60 บาท หรือร้อยละ 0.32 และหนี้สินหมุนเวียนอื่น จำนวน 411,859.77 บาท หรือร้อยละ 0.04 ส่วนที่เหลือเป็นแหล่งเงินทุนภายนอก จำนวน 36,539,455.70 บาท หรือร้อยละ 3.18 ซึ่งเป็นเงินรับฝากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 33,159,551.92 บาท หรือร้อยละ 2.89 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3,007,903.78 บาท หรือร้อยละ 0.26 และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 372,000.00 บาท หรือร้อยละ 0.03

เมื่อพิจารณาถึงความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยงแล้ว เจ้าหนี้ไม่มีความเสี่ยงจากการรับชำระหนี้ เนื่องจากสหกรณ์มีทุนเป็นของสหกรณ์เองจำนวน 768,844,565.57 บาท แต่มีภาระหนี้สินที่ต้องชำระเพียง 379,618,027.87 บาท ซึ่งทุนของสหกรณ์สามารถคุ้มครองหนี้ได้ทั้งหมด เมื่อพิจารณาถึงอัตราส่วนทุนสำรองต่อสินทรัพย์ทั้งสิ้น 0.05 เท่า เท่ากับปีก่อน

2.2 คุณภาพของสินทรัพย์

สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 1,148,462,593.44 บาท สินทรัพย์ของสหกรณ์ส่วนใหญ่นำไปลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้ยืมร้อยละ 74.71 รองลงมาเป็นเงินฝากสหกรณ์อื่นร้อยละ 16.68 เงินลงทุน ร้อยละ 6.53 เงินสดและเงินฝากธนาคาร ร้อยละ 1.83 และสินทรัพย์อื่นๆ ร้อยละ 0.25

สินทรัพย์ที่มีอยู่ของสหกรณ์สามารถก่อให้เกิดรายได้ 0.05 รอบ เท่ากับอัตราส่วนเฉลี่ยของสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ขนาดใหญ่มาก (Peer Group) ที่มีอัตรา 0.05 แสดงให้เห็นว่าปี 2566 สหกรณ์นำสินทรัพย์ไปก่อให้เกิดรายได้ เท่ากับอัตราส่วนเฉลี่ยของสหกรณ์ขนาดเดียวกัน

2.3 ความเสี่ยงด้านเครดิต

เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อที่เป็นธุรกรรมหลักของสหกรณ์และความเสี่ยงในการก่อหนี้ของสหกรณ์ สหกรณ์มีเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 จำนวน 858,022,596.93 บาท (คิดเป็นร้อยละ

74.71 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น) สหกรณ์ไม่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากไม่มีลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้และมีดอกเบี้ยเงินให้ กู้ค้างรับจำนวน 836,512.82 บาท ซึ่งได้รับชำระแล้วหลังวันปิดบัญชี

1) สหกรณ์ไม่มีการให้สินเชื่อที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์/เจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็น จำนวนเงินมากหรือเกินกว่าอัตราที่ระเบียบกำหนด

2) ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ สหกรณ์ให้สมาชิกกู้เงินจำนวน 1,469,510.00 บาท กู้สามัญ จำนวน 653,693,090.30 บาท กู้พิเศษจำนวน 196,843,027.05 บาท ลูกหนี้เงินกู้สวัสดิการ จำนวน 43,290.00 บาท ลูกหนี้ เงินกู้พันธสมาคมภาพ จำนวน 5,973,679.58 บาท เนื่องจากสหกรณ์ให้สมาชิกกู้เป็นยอดเงินสูง สมาชิกต้องผ่อนชำระทั้งเงินต้น และดอกเบี้ยเป็นยอดเงินจำนวนมาก อาจทำให้สหกรณ์มีความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ และมีความเสี่ยงที่สมาชิกจะไม่ชำระหนี้ ตรงตามกำหนด

3) ความสามารถในการก่อหนี้ปีปัจจุบันร้อยละ 2.74 ปีก่อนร้อยละ -2.15 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน สหกรณ์ ก่อหนี้สินของสหกรณ์เป็นเงินรับฝากจากสมาชิก 339,014,346.80 บาท (คิดเป็นร้อยละ 89.30 ของหนี้สินทั้งสิ้น) และเงินรับ ฝากอื่น 33,159,551.92 บาท (คิดเป็นร้อยละ 8.73 ของหนี้สินทั้งสิ้น)

2.4 การทำกำไร

สหกรณ์มีรายได้รวมทั้งสิ้น จำนวน 61,899,587.41 บาท และมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน 12,692,748.97 บาท ส่งผลให้สหกรณ์มีกำไรสุทธิ จำนวน 49,206,838.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.47 ของยอดรายได้ดอกเบี้ยและ ผลตอบแทนเงินลงทุน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 2,776,308.31 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.98 สมาชิกมีกำไรสุทธิเฉลี่ยคนละ 30,004.17 บาท และหากพิจารณาเปรียบเทียบสัดส่วนปริมาณเงินออมกับหนี้สินของสมาชิกแล้ว สหกรณ์มีเงินออมเฉลี่ยต่อ สมาชิกซึ่งเท่ากับ 597,700.24 บาท กับหนี้สินเฉลี่ยต่อสมาชิกเท่ากับ 523,184.51 บาท สมาชิกมีเงินออมมากกว่าหนี้สิน เล็กน้อย

2.5 สภาพคล่อง

สหกรณ์มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน 0.86 เท่า ปีก่อน 0.76 สูงกว่าปีก่อนเล็กน้อย ซึ่งต่ำกว่าอัตราส่วนเฉลี่ยของ สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ขนาดใหญ่ (Peer Group) ปี 2565 เล็กน้อย หากพิจารณาส่วนประกอบของสินทรัพย์หมุนเวียน แล้ว พบว่าส่วนใหญ่เป็นเงินฝากสหกรณ์อื่นร้อยละ 59.45 รองลงมาเป็นลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้นร้อยละ 29.61 เงินสดและ เงินฝากธนาคารร้อยละ 6.52 เงินลงทุนระยะสั้นร้อยละ 3.73 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นร้อยละ 0.43 และดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ ร้อยละ 0.26 ของสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิ้น ตามลำดับ ดังนั้นสภาพคล่องของสหกรณ์จึงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการบริหาร เงินฝากสหกรณ์อื่น ลูกหนี้เงินให้กู้และเงินสดเงินฝากธนาคารเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ถ้าพิจารณาส่วนประกอบของหนี้สินหมุนเวียนครบถ้วนไปด้วยแล้ว จะเห็นว่าหนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่ เป็นเงินรับฝาก ดังนั้นสหกรณ์ควรบริหารเงินฝากให้ทันต่อสถานการณ์ และต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดข้อบกพร่องทางการเงิน ซึ่งเป็นสาเหตุให้สมาชิกผู้ฝากเงินถอนเงินออกจากสหกรณ์ และถ้าผู้ฝากเงินรายใหญ่มีการถอนเงินพร้อมกันในคราวเดียวกัน อาจส่งผลถึงสภาพคล่องของสหกรณ์ได้

2.6 ผลกระทบของธุรกิจ

เนื่องจากเศรษฐกิจไทยโดยรวมมีแนวโน้มขยายตัวต่ำลงการลงทุนภาครัฐชะลอตัว สภาวะดอกเบี้ยมีแนวโน้มผันผวน ดังนั้น สหกรณ์ต้องติดตามสภาวะดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด เพื่อนำไปพิจารณากำหนดนโยบายการบริหารงานของสหกรณ์อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์

- ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดของเงินรับฝาก หากอัตราดอกเบี้ยภายนอกมีการปรับตัวสูงขึ้นจะทำให้สหกรณ์มีภาระดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นส่งผลให้สหกรณ์ต้องปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและเงินให้กู้ เพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไรและรักษาแหล่งเงินทุนไว้ ซึ่งจะทำให้ภาระการชำระหนี้ของลูกหนี้เงินกู้เพิ่มขึ้น

- ผลกระทบจากลูกหนี้พิทักษ์ทรัพย์ เป็นปัจจัยภายนอกที่สหกรณ์ไม่สามารถควบคุมได้ หากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมถูกพิทักษ์ทรัพย์ ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ของสหกรณ์ได้ตามงวดปกติ อาจต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งส่งผลต่อกำไรสุทธิของสหกรณ์

3. เรื่องอื่นๆ

- ณ วันสิ้นปี สหกรณ์มีลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพจำนวน 6 ราย เป็นเงิน 5,973,679.58 บาท ยังไม่มีลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ สหกรณ์ไม่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544

- หนังสือยืนยันยอดที่ส่งให้สมาชิกตอบยืนยันยอดของ ลูกหนี้เงินกู้เงินรับฝาก และทุนเรือนหุ้นได้รับกลับมาเกินร้อยละ 70 สหกรณ์ควรประชาสัมพันธ์ถึงข้อดีของการตอบกลับหนังสือยืนยันยอดว่าเป็นประโยชน์ของสมาชิกเองในการตรวจสอบว่ายอดดังกล่าวถูกต้องหรือไม่

ลงชื่อ.....

(นางสาวยุวดี มหาศักดิ์พันธ์)

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

234 หมู่ 4 ตำบลท่าซึก อำเภอเมือง

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

แบบ RQ 2
รายงาน-ระดับสหกรณ์

รายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

	ระดับชั้นคุณภาพ
ส่วนที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม	ดีมาก
ส่วนที่ 2 ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม	ดีมาก
ด้านการเงินการบัญชี	ดีมาก
ธุรกิจสินเชื่อ	ดีมาก
ธุรกิจเงินรับฝาก	ดีมาก
เงินลงทุนในหลักกทรัพย์	ดีมาก
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	ดีมาก
สมาชิกและทุนเรือนหุ้น	ดีมาก
ส่วนที่ 3 ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร	ดีมาก
ส่วนที่ 4 ระบบการติดตามและประเมินผล	ดีมาก
สรุปการประเมินจัดชั้นคุณภาพ	ดีมาก



โดย นางสาวยุวดี มหาคักดีพันธ์ ผู้สอบบัญชี ภาคเอกชน
31 ตุลาคม 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด
 กระจายทำการวิเคราะห์/ประเมินผลทางธุรกิจและการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

1. อัตราส่วนทางการเงิน	ปัจจุบัน 2566	ปีก่อน 2565	สอ.โดยรวมขนาด ใหญ่มาก
1.1 ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง (Capital Strength)			
1.1.1 อัตราส่วนหนี้สินทั้งสินต่อทุน	0.49 เท่า	0.52 เท่า	0.49 เท่า
1.1.2 อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์	0.05 เท่า	0.05 เท่า	0.05 เท่า
1.1.3 อัตราการเติบโตของทุนสหกรณ์	ร้อยละ 8.65	ร้อยละ 8.29	ร้อยละ 0.09
1.1.4 อัตราการเติบโตของหนี้	ร้อยละ 2.74	ร้อยละ (2.15)	ร้อยละ (5.10)
1.1.5 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน	ร้อยละ 6.67	ร้อยละ 6.82	ร้อยละ 5.66
1.2 คุณภาพของสินทรัพย์ (Asset Quality)			
1.2.1 อัตราค้างชำระของลูกหนี้	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.82
1.2.2 อัตราหมุนของสินทรัพย์	0.05 รอบ	0.06 รอบ	0.05 รอบ
1.2.3 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	ร้อยละ 4.42	ร้อยละ 4.40	ร้อยละ 3.76
1.2.4 อัตราเติบโตของสินทรัพย์	ร้อยละ 6.62	ร้อยละ 4.47	ร้อยละ (1.69)
1.3 ชีตความสามารถในการบริหาร (Management Ability)			
1.3.1 อัตราการเติบโตของธุรกิจ	ร้อยละ 7.17	ร้อยละ 7.10	ร้อยละ (5.99)
1.4 การทำกำไร (Earning Sufficiency)			
1.4.1 กำไร (ขาดทุน) ต่อสมาชิก	30,004.17 บาท	29,461.00 บาท	14,224.77 บาท
1.4.2 เงินออมต่อสมาชิก	597,700.24 บาท	584,891.26 บาท	303,907.00 บาท
1.4.3 หนี้สินต่อสมาชิก	523,184.51 บาท	531,067.97 บาท	291,148.77 บาท
1.4.4 อัตราค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อกำไร (ก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	ร้อยละ 8.54	ร้อยละ 9.91	ร้อยละ 13.84
1.4.5 อัตราการเติบโตของทุนสำรอง	ร้อยละ 12.43	ร้อยละ 13.69	ร้อยละ 3.25
1.4.6 อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น	ร้อยละ 10.17	ร้อยละ 13.88	ร้อยละ (1.17)
1.4.7 อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ	ร้อยละ 5.98	ร้อยละ 3.69	ร้อยละ (1.32)
1.4.8 อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ร้อยละ 80.47	ร้อยละ 78.60	ร้อยละ 70.47
1.5 สภาพคล่อง (Liquidity)			
1.5.1 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน	0.86 เท่า	0.76 เท่า	0.94 เท่า
1.5.2 อัตราลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้นที่ชำระ ได้ตามกำหนด	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 99.18

2. ประเภทธุรกิจ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละของ ผลงานต่อเป้าหมาย
2.1 รับฝากเงินสมาชิก	1,030,000,000.00 บาท	942,709,723.01 บาท	91.53
2.2 ให้เงินกู้	310,000,000.00 บาท	382,881,180.00 บาท	123.51
2.3 จัดหาสินค้ามาจำหน่าย	-	-	-
2.4 รวบรวมผลิตภัณฑ์	-	-	-
	1,340,000,000.00	1,325,590,903.01	98.92

สรุปผลการตรวจสอบและข้อสังเกต : อัตราส่วนทางการเงินส่วนใหญ่ในปีปัจจุบันใกล้เคียงกับปีก่อน

ผู้จัดทำ นางสาววราภรณ์ จันสุข
 (นางสาววราภรณ์ จันสุข)
 วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ผู้สอบบัญชี นางสาวยุวดี มหัทธิต์พันธ์
 (นางสาวยุวดี มหัทธิต์พันธ์)
 วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566

4.2 อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีบัญชี 2566

การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ประจำปีบัญชี 2566 มีกำไรสุทธิ จำนวน 49,206,838.44 บาท คณะกรรมการดำเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 พิจารณาแล้วเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิตามข้อ 28 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด พ.ศ. 2565 ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ปีบัญชี 2566		ปีบัญชี 2565	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
1. ทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ	7,391,578.44	15.02	6,965,868.13	15.00
2. ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	30,000.00	0.06	30,000.00	0.06
3. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	100,000.00	0.20	30,000.00	0.06
4. ทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว	4,920,000.00	10.00	0.00	0.00
5. ทุนการศึกษาอบรม	100,000.00	0.20	28,000.00	0.06
6. ทุนสาธารณประโยชน์	20,000.00	0.04	15,000.00	0.03
7. ทุนเพื่อพัฒนากิจการ	525,000.00	1.07	300,000.00	0.65
8. กองทุนช่วยเหลือสมาชิก	0.00	0.00	2,600,000.00	5.60
9. กองทุนสวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก	0.00	0.00	2,626,000.00	5.66
10. กองทุนสวัสดิการเงินยืมเพื่อช่วยเหลือสมาชิก	0.00	0.00	0.00	0.00
11. เงินปันผล (5.07%ต่อปี)	29,346,154.00	59.64	27,253,634.00	58.70
12. เงินเฉลี่ยคืน (12.11%)	5,929,106.00	12.05	5,737,028.00	12.36
13. เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	845,000.00	1.72	845,000.00	1.82
รวม	49,206,838.44	100.00	46,430,530.13	100.00

หมายเหตุ :

1. ทุนสำรองจัดสรรตาม พรบ.สหกรณ์ และข้อบังคับสหกรณ์กำหนดจัดสรรไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิ และตามแผนงานสหกรณ์กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของกำไรสุทธิ
2. ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับสหกรณ์กำหนดจัดสรรตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวงกำหนดร้อยละหนึ่งของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 30,000 บาท)
3. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ข้อบังคับสหกรณ์กำหนดจัดสรรไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น (ทุนเรือนหุ้น จำนวน 608,054,500 บาท ร้อยละ 2 แห่งทุนเรือนหุ้น คิดเป็น 12,161,090 บาท)
4. ทุนสะสมอื่น ๆ ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7 ข้อบังคับสหกรณ์กำหนดจัดสรรทุนแต่ละประเภทไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ
5. ทุนสะสมตามข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 10 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 มีมติอนุมัติโอนเงินกองทุนที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว ได้แก่ 1) กองทุนช่วยเหลือสมาชิก 2) กองทุนสวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก และ 3) กองทุนสวัสดิการเงินยืมเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ทั้งจำนวน เข้า “ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว” ตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2565 (ทุนสะสมข้อ 4)
6. เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ จัดสรรตามข้อบังคับสหกรณ์ กำหนดไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ

การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีบัญชี 2566 ตามที่เสนอมีผลดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ปีบัญชี 2566		ปีบัญชี 2565	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
1. การจัดสรรให้สมาชิก	48,331,838.44	98.22	45,555,530.13	98.12
(1) กลับมาเป็นของสมาชิก (เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน)	35,275,260.00	71.69	32,990,662.00	71.06
เงินปันผล (5.07%)	29,346,154.00		27,253,634.00	
เงินเฉลี่ยคืน (12.11%)	5,929,106.00		5,737,028.00	
(2) เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก (ทุนสำรองและทุนสะสมอื่น ๆ)	13,056,578.44	26.53	12,564,868.13	27.06
2. เป็นของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	30,000.00	0.06	30,000.00	0.06
3. เป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	845,000.00	1.72	845,000.00	1.82

การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีบัญชี 2566 ตามที่เสนอมีผลดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ปีบัญชี 2566		ปีบัญชี 2565	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
1. ทุนสำรอง	7,391,578.44	15.02	6,965,868.13	15.00
2. ทุนสะสมต่าง ๆ	5,665,000.00	11.51	5,599,000.00	12.06
3. เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน	35,275,260.00	71.69	32,990,662.00	71.06
4. ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	30,000.00	0.06	30,000.00	0.06
5. โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	845,000.00	1.72	845,000.00	1.82

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีบัญชี 2566

มติที่ประชุม